

Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19 của Thành Phố San José

Các Ghi Chú Cuộc Họp | Ngày 12 tháng Năm, 2022

Ngày / Giờ Ngày 12 tháng Năm, 2022 | 6 giờ chiều

Địa Điểm Cuộc Họp Trực Tuyến – Cuộc Họp Qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Chào Mừng và Giới Thiệu
2. Cập Nhật về Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19
3. Quận Santa Clara và Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp (Emergency Operation Center, EOC) của Thành Phố San Jose
4. Phê Duyệt Cập Nhật về Kế Hoạch Gắn Kết Cộng Đồng và Nhóm Trải Nghiệm Sống
5. Ý Kiến của Công Chúng
6. Các Bước Tiếp Theo
7. Kết Thúc

THAM DỰ

Các Thành Viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm: 33 trong số 55 thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm đã có mặt tại cuộc họp. Xem phần cuối của tài liệu này để biết các thành viên tham dự.

Công chúng: Có khoảng năm thành viên công chúng tham dự.

Nhân Viên Thành Phố: Rosalynn Hughey, Phó Giám Đốc Thành Phố; Rob Lloyd, Phó Giám Đốc Thành Phố; Aurelia Bailey, Trợ Lý Giám Đốc Thành Phố; Carlos Velázquez, Trợ Lý Giám Đốc Thành Phố; Katerina Tubera, Chuyên Gia Tuyển Dụng Nhân Viên; Demetria Machado, Phó Giám Đốc Thông Tin Công Chúng; Jay McAmis, Phó Giám Đốc Quản Lý Khẩn Cấp

TÓM TẮT CUỘC HỌP

Cập Nhật về Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19

Sau khi chào mừng và xác nhận, Rosalynn Hughey đã cung cấp các thông tin cập nhật chung gần đây

Các bài thuyết trình liên quan đến việc phục hồi của Nhân Viên Thành Phố cũng như thông tin về quy trình Ngân Sách Năm Tài Chính 2022-2023 của Thành Phố. Demetria Machado, Phó Giám Đốc Thông Tin Công Chúng, Văn Phòng của Giám Đốc Thành Phố, đã nói về các nỗ lực tiếp cận tiêm chủng và tiêm nhắc lại COVID-19 của Thành Phố cũng như kết nối những cư dân bị ảnh hưởng nhiều nhất với các nguồn lực phục hồi. Nếu các tổ chức của Lực Lượng Đặc Nhiệm muốn được hỗ trợ trong việc tiếp cận tiêm chủng của họ hoặc muốn cộng tác trong việc phát triển thông điệp tới cộng đồng của họ, họ có thể gặp Demetria tại demetria.machado@sanjoseca.gov.

Các thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm đã công bố các nguồn lực và sự kiện: Hugo Garcia đã chia sẻ thông tin về [Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng](#) và Christine Fitzgerald đã chia sẻ thông tin về [Tủ Thực Phẩm tại Trung Tâm Sống Độc Lập ở Silicon Valley](#).

Quận Santa Clara và Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp (Emergency Operation Center, EOC) của Thành Phố San Jose

Darrell Ray, Phó Giám Đốc Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp, Quận Santa Clara, đã trình bày về nhóm quản lý Phục Hồi, mục tiêu phục hồi, chức năng hỗ trợ phục hồi và bài học kinh nghiệm từ COVID-19.

Jay McAmis, Phó Giám Đốc Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp của Thành Phố, đã chia sẻ mục đích EOC của Thành Phố và ứng phó của EOC đối với các trường hợp khẩn cấp và các sự kiện quy mô lớn với sự hợp tác của các cơ quan chính phủ khác, tổ chức phi lợi nhuận, nhân viên Thành Phố và công chúng.

Có buổi thảo luận sau bài thuyết trình, như được tóm tắt dưới đây:

- Làm rõ cấu trúc của EOC khi được kích hoạt và ai giám sát nó.
- Trong Nhóm Quản Lý Phục Hồi của Quận, nhóm Liên Lạc là nơi các đối tác cộng đồng như phòng khám sức khỏe cộng đồng hoặc tổ chức phi lợi nhuận có thể được kết nối với phần gắn kết cộng đồng của EOC hoặc nơi họ có thể cung cấp thông tin bổ sung như một phần của kế hoạch sau hành động.
- Đối với các lĩnh vực cần cải thiện trong EOC, ủy ban khả năng phục hồi được phát triển như một phần của kế hoạch sau hành động và họ tập trung vào sức khỏe cộng đồng. Công việc này diễn ra hàng năm, cũng như là một phần của kế hoạch sau hành động.
- Tích hợp gắn kết cộng đồng trong quá trình phát triển Kế Hoạch Hành Động Phục Hồi của Quận Santa Clara.

Cập Nhật về Kế Hoạch Gắn Kết Cộng Đồng và Nhóm Trải Nghiệm Sống

Thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm và Chủ Tịch Ủy Ban Gắn Kết Cộng Đồng (Community Engagement Committee, CEC) Araceli Gonzalez đã trình bày tóm tắt về [Kế Hoạch Gắn Kết Cộng Đồng](#) của Lực Lượng Đặc Nhiệm COVID-19, mà CEC đã đề xuất để Lực Lượng Đặc Nhiệm phê duyệt. Theo đề nghị, Lực Lượng Đặc Nhiệm đã phê duyệt Kế Hoạch Gắn Kết Cộng Đồng (21 phiếu ủng hộ, 0 phiếu phản đối, 12 phiếu trắng).

Quá trình lựa chọn các cá nhân tham gia Nhóm Trải Nghiệm Sống (Lived Experience Group, LEG) đã được Lực Lượng Đặc Nhiệm xem xét. Danh sách các cá nhân trong LEG đã được Ủy Ban Chỉ Đạo thông qua tại cuộc họp ngày 27 tháng Tư, 2022. LEG sẽ lên kế hoạch cho các hoạt động và sự kiện cộng đồng trong suốt mùa hè với sự hỗ trợ từ Thành Phố và nhân viên tư vấn.

Ý Kiến của Công Chúng

Một thành viên của công chúng đã nói về sự quan tâm của họ đối với Ủy Ban Doanh Nghiệp Nhỏ.

Cuộc họp của Lực Lượng Đặc Nhiệm kết thúc lúc 7:10 tối.

Các Thành Viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm tham dự:

Allie Lopez, Araceli Gonzalez, Araceli Sierra, Ben Roschke, Buckley Bloom, Christine Fitzgerald, Claudia Damiani, David Low, Derek Grasty, Dolores Alvarado, Bác Sĩ Anupama Balakrishnan, Bác Sĩ Mary Ann Dewan, Bác Sĩ Nereyda Hurtado, Edwin Tan, Enrique Arguello, Eric Mussynski, (Dự Khuyết), Gerard Manuel, Hugo Garcia, Ivon Perez, Jesus Flores, Jose Rios, Kianna Simmons, Kristense Cameron, Kyra Kazantzis, Louise Auerhahn, Monique Melchor, Monique Yamamoto, Philip Nguyen, Reymundo Espinoza, Robin Treen (Dự Khuyết), Roy Hirabayashi, Walter Wilson, Zoe Siegel.